

# Ikaw ay walang hanggan

Dalangin ko sa Diyos na maniwala ka sa katotohanang ito, sapagkat ang Diyos na ito ang gumawa ng tao, ay sinubukan sa lahat, ngunit siya ay naaprubahan din, sapagkat sumunod siya sa Diyos sa lahat ng bagay, hanggang sa kamatayan, kung saan tinanggap niya ang buhay: bumangon siya mula sa patay at ito ay naging kaligtasan ng bawa't naniniwala.

---

## Ikaw ay walang hanggan

Saan ka pupunta sa kawalang-hanggan?

Ito ay isang katanungan na kakaunti ang nakakaalam kung paano sumagot, ngunit ipinakita ng Bibliya kung saan pupunta ang mga tao kapag pumasok sila sa kawalang-hanggan. Kung kinikilala ng tao si Jesus bilang kanyang nag-iisa at pinakamakapangyarihang Panginoon at tagapagligtas, sa halip, kung naniniwala siya na si Jesucristo ay Anak ng buhay na Diyos, sapagkat sa kawalang-hanggan Siya ay Diyos, subalit, hinubaran niya ang kanyang kaluwalhatian at naging laman (tao ), napapailalim sa kaparehong hilig ng mga tao, ngunit hindi nagkasala; na namatay dahil sa hadlang ng paghihiwalay na mayroon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao (kasalanan) at nabuhay sa ikatlong araw, tiyak na ang gayong tao sa kawalang-hanggan ay mananatili magpakailanman sa buong pakikipag-isa sa Diyos.

Gayunpaman, kung hindi ka naniniwala sa katotohanan na nakalantad sa itaas, magkakaroon ng walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos.

Nilikha ng Diyos ang tao upang maging bahagi ng isang proyekto na itinatag niya sa kanyang sarili, at dahil ang Diyos ay Walang Hanggan, ang tao ay hindi maaaring maging pansamantala, iyon ay, mapapatay balang araw, samakatuwid, binigyan siya ng

Diyos ng isang bagay mula sa kanyang sarili (ang hininga) ng buhay)

“At binuo ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hininga sa mga butas ng ilong niya ang hininga ng buhay; at ang tao ay ginawang isang buhay na kaluluwa”(Gen. 2: 7).

Ang hininga ng buhay na taglay ng tao ay nagmula mismo sa Diyos, Ang Walang Hanggan, sa madaling panahon ay hindi mapapatay, mananatili sa kawalang-hanggan.

Bago nilikha ang tao, nilikha ng Diyos ang mundo at, matapos itong likhain, ipinagkatiwala ang kanyang kapangyarihan dito:

“At sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating wangis; at mamuno sa mga isda ng dagat, at sa mga ibon sa kalangitan, at sa mga baka, at sa buong lupain, at sa bawat reptilya na gumagalaw sa lupa”(Gen. 1:26).

Pagkatapos ay naghanda siya ng isang kaaya-aya na lugar para manatili ang lalaki:

“At ang Panginoong Dios ay nagtanim ng isang halaman sa Eden, sa dakong silanganan; at inilagay niya doon ang lalake na kaniyang nilikha. At pinatubo ng Panginoong Dios ang bawat punong kahoy sa lupa, na kinalulugdan ng mata, at mainam na pagkain; at ang punongkahoy ng buhay sa gitna ng hardin, at ang punong puno ng pagkakilala sa mabuti at kasamaan”(Gen. 2: 9).

Ang tao ay nasiyahan sa pangangalaga at pakikisama sa Diyos:

“At sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuti para sa isang tao na mag-isa; Gagawa ko siya ng angkop na katulong para sa kanya. Kaya’t nang mabuo ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang bawat hayop sa parang at bawat ibon sa kalangitan, dinala niya sila kay Adan, upang makita siya na tatawagin

niya sa kanila; at kung anuman ang tinawag ni Adan ng buong buhay na kaluluwa, iyon ang kanyang pangalan "(Gen. 2:18-19).

"... kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan" (2Co 3:17), at tulad ng inaasahan, binigyan ng Diyos ng kalayaan ang tao:

"At ang Panginoong Diyos ay nag-utos sa tao, na nagsasabi, Ikaw ay kakain na malaya mula sa buong puno ng halamanan ..." (Gen. 2:16).

At ipinakita sa kanya ang buhay at kamatayan: ang buhay ay dapat sundin sa kanya, ibig sabihin, ang tao ay mananatiling nagkakaisa sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay buhay, at ang kamatayan ay upang suwayin siya, sapagkat ang pagsuway ay hahantong sa paghihiwalay mula sa Diyos, iyon ay, kamatayan.

"Ngunit hindi ka makakain ng puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama; para sa araw na kumain ka nito, tiyak na mamamatay ka "(Gen. 2:17).

To paraphrase: Hangga't hindi kumain si Adan mula sa puno ng pagkakakilala sa mabuti at kasamaan ay siya ay maiiisa sa Diyos (buhay), kung kumain siya, siya ay hihiwalay sa Diyos (patay). Malinaw ang pagpapasiya: huwag kumain upang mabuhay ka!

Nakikita mo ba ang pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos sa tao sa mga talata sa Bibliya?

Gayunpaman, hindi napansin ni Adan, sapagkat nang sinabi ng ahas: 'Tiyak na hindi ka mamamatay' (Gen. 3: 4), naniniwala siya sa ahas at kumain ng prutas.

At sino ang ahas? Siya ay isang mapagmataas na anghel na nawala ang kanyang pagiging prinsipal dahil sa hinahangad niya ang ipinanukala ng Diyos sa kanyang sarili at ang tao ay magiging bahagi nito. Tingnan kung ano ang dinisenyo ng anghel na ito:

“Ako ay aakyat sa taas ng mga ulap, at ako ay magiging katulad ng Kataastaasan” (Is 14:14).

Ngunit, tingnan kung ano ang iminungkahi ng Diyos sa tao:

“At sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating wangis...” (Gen. 1:26).

Si Satanas ay hindi nais na maging isang tao, ngunit ginusto ang wangis ng Diyos, sapagkat ang pagkakatulad ay magpapalaki sa kanya kaysa sa mga anghel “At sinabi mo sa iyong puso, Ako ay aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos ay itataas ko ang aking trono, at sa bundok ng kapulungan ay uupo ako sa mga panig ng hilaga” (Is 14:13).

Ang mga bituin ng Diyos dito ay tumutukoy sa mga anghel.

Nang maniwala ang tao sa sinabi ni Satanas at hindi pinansin ang Salita ng Diyos: “tiyak na mamamatay ka”, gumawa siya ng “kawalang-katarungan”. Sa gawaing ito ay ipinagbili ni Adan ang kanyang sarili bilang alipin ng kasalanan at lahat ng mga isisilang ay ipinagbibili din, ibig sabihin, lahat ng mga tao dahil sa pagkakasala ni Adan ay nagkasala:

“Sapagkat ang lahat ay nagkasala at nabagsak sa kaluwalhatian ng Diyos” (Roma 3:23), lahat ay nahiwalay sa Diyos.

At mula sa sandaling iyon, ang tao ay naging masaway, sawayin, iyon ay, hinatulan, namatay, naiwalay sa buhay magpakailanman, sapagkat mayroon siyang isang kaluluwa na mananatili magpakailanman, kahit na bumalik sa alikabok.

Ngunit ang layunin ng Diyos ay hindi mapipigilan, at ang Diyos, sa kanyang pag-ibig na minamahal niya ang mga tao, ay nagbigay ng malakas na kaligtasan: ang kanyang sariling Anak na, hinubaran ng kanyang kaluwalhatian “Ngunit tinanggal niya ang kanyang sarili, kinukuha ang anyo ng isang alipin, naging katulad ng mga tao” (Fil 2: 7), at siya ay naging tulad ng mga

tao upang ang tao ay magkaroon muli ng pagkakataong maging katulad ng Diyos

Kinakailangan na maitaguyod ang katarungan: sa pasimula ang isang tao na nilikha na walang kasalanan ay hindi naniwala sa salita ng Diyos, ngunit sa takdang panahon, ibang tao na walang kasalanan ang masunurin sa salita ng Diyos.

“Sapagka’t kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, maraming ginawang makasalanan, sa gayon sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ay maraming magiging matuwid” (Roma 5:19);

“Sapagka’t kung paano ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao, sa gayon ang pagkabuhay na muli ng mga patay ay dumating sa pamamagitan ng isang tao” (1Co 15:21).

Ngunit, paano ito mangyayari kung ang lahat ay nagkasala?

Ang Diyos ay dapat na maging isang lalaki at iyon ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.

Dalangin ko sa Diyos na maniwala ka sa katotohanang ito, sapagkat ang Diyos na ito ang gumawa ng tao, ay sinubukan sa lahat, ngunit siya ay naaprubahan din, sapagkat sumunod siya sa Diyos sa lahat ng bagay, hanggang sa kamatayan, kung saan tinanggap niya ang buhay: bumangon siya mula sa patay at ito ay naging kaligtasan ng bawa’t naniniwala.

At lahat ng naniniwala kay Cristo ay nabibigyang-katwiran, sapagkat namatay sila kasama ni Cristo “Sapagkat siya na namatay ay nabibigyang-katarungan mula sa kasalanan” (Roma 6:7), at bumangon kasama Niya. Ang makasalanang kalikasan ay napapatay at ang tao ay namatay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos “Kaya’t itinuturing mong patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Cristo Jesus na ating Panginoon” (Roma 6:11), Sapagkat siya ay bumangon kasama ang kanyang Anak na si Jesucristo “KAYA, kung nabuhay na kayo kasama ni Cristo,

hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo si Cristo sa kanang kamay ng Diyos” (Col 3: 1).

Kung naniniwala ka sa salitang ito ay maliligtas ka mula sa walang hanggang pagkondena, iyon ay, papasok ka sa kawalang-hanggan sa pakikipag-isa sa Diyos. Buhay na walang hanggan!

Kaya mo bang maniwala kay Jesucristo?

“Upang malaman: Kung ipagtapat mo ng iyong bibig sa Panginoong Jesus, at maniwala sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka” (Rom 10: 9).